

**(Mở đầu câu chuyện cũ mềm nhũn mang tính hài hước)**

... Thì là một ban ban hoành tráng được thành lập để giám sát... kiến:

Một ngày, kiến đi làm rất sớm và bắt tay vào việc ngay. Kiến làm việc rất giỏi và rất vui vẻ

Ông chủ của chú, là con sếp, rất ngạc nhiên khi thấy chú kiến làm việc mà không cần sự giám sát. Sếp nghĩ nếu được giám sát thì chắc chắn kiến sẽ làm việc có hiệu quả hơn. Thì là Sếp thuê con gián để làm giám sát

Sau khi được thuê, quyết định đầu tiên của con gián là chọn 1 cái đồng hồ treo tường để theo dõi việc đi làm đúng giờ.

Con gián cũng cần 1 thời kỳ để thay nó viết ghi chú hay làm báo cáo, và thì là...

.. nó thuê 1 con nhện, chọn để quản lý báo cáo và nhận các cuộc gọi.

Con sếp rất hài lòng về những báo cáo của con gián, và yêu cầu con gián làm thêm những buổi theo dõi sản lượng và phân tích xu hướng công trình, để nó có thể trình bày tài liệu cho Ban quản trị.

Thì là con gián mua 1 cái máy tính mini, cùng với 1 máy in laser, và...

.. nó thuê 1 con ruồi để làm quản lý bộ phận IT.

## Chuyện người nông dân con kiến và bài học quản lý

Written by Administrator

Monday, 24 October 2011 15:21 - Last Updated Monday, 24 October 2011 15:27

---

Nhóc tí con kiến, lúc trẻ làm việc rất chăm và thoải mái, giờ rất là bực mình vì những công việc giãy tay và những cuộc họp vô bổ làm mất hết thời gian của nó...!

Ông chủ sếp đi đến kết luận là công nhân phải có một người làm quản lý nguyên công bộ phận mà con kiến đang làm việc.

Chức vụ ông chủ này được giao cho 1 con ve sếp, và quyết định ưu tiên của con ve là mua ngay 1 cái thềm đẹp và một cái ghế thoải mái cho phòng làm việc của nó.

Và 'ông chủ' ve sếp này cũng còn thêm 1 máy vi tính và một chiếc ký riêng, đó là chiếc cũ của nó, người đã giúp cho nó chuồn bỏ Kế Hoạch Tổng U Hoá Kiến Lũc Kiến Soát Công việc và Ngân quỹ...

Văn phòng con kiến làm việc trở thành một nơi buồn bã, chẳng còn ai cười đùa và mọi người trở nên lo lắng khó chịu...

Thì là con ve sếp thuyết phục ông chủ lớn, là con sếp, vì sự cần thiết phải làm một cuộc nghiên cứu kỹ lưỡng về môi trường làm việc tại đây.

Sau khi xem lại các báo cáo tài chính trong văn phòng nơi con kiến làm, con sếp phát hiện ra năng suất đã thấp hơn trước đây rất nhiều.

Thì là sếp thuê 1 con cú, đó là 1 công nhân tài năng và có uy tín, để tiến hành đi tra và đưa ra các giải pháp cần thiết.

Con cú bỏ ra 3 tháng để nghiên cứu về văn phòng và viết một báo cáo kỹ lưỡng, lên đến vài quyển, và đi đến kết luận: "Văn phòng này có quá nhiều nhân viên..."

Đoán xem ông chủ sếp sai thì ai đi ưu tiên?

## Chuyên ngữ ngôn con kiến và bài học quản lý

Written by Administrator

Monday, 24 October 2011 15:21 - Last Updated Monday, 24 October 2011 15:27

---

Nguồn:

<http://www.motibee.com/dien-dan/hr-nhan-su-hanh-chinh/22443-chuyen-ngu-ngon-con-kien-va-bai-hoc-quan-ly/31739.html>